



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานทางวิชาการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของงานการเจ้าหน้าที่ และเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบแล้ว จึงเสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๗ อนุมัติตัวบุคคลจากนั้นจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีการทักท้วงได้ภายในเวลา ๓๐ วัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๓ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะประกาศผลการคัดเลือกทาง Website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด <http://www.ayph.in.th> หากผู้ใดจะทักท้วงขอให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงนามในประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายวิทยา ผิวผ่อง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดผู้ผ่านการคัดเลือกแบบท้ายประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัด	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	กำหนดเวลา ส่งการประเมิน
๑	<p><u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา</u> <u>โรงพยาบาลวังน้อย</u> <u>กลุ่มงานบริการทางการแพทย์</u> นางมยุรี คุณเลิศ นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๓๘๒๒</p>	<p>การพัฒนาคลินิกโรคหืดในโรงพยาบาลวังน้อย (Easy Asthma Clinic)</p>	<p>ภายใน ๑๒ เดือน</p>
๒	<p><u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา</u> <u>โรงพยาบาลบางปะอิน</u> <u>กลุ่มงานบริการทางการแพทย์</u> นายพงษ์พันธ์ สุวรรณนาศาร นายแพทย์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๕๓๖๗</p>	<p>การลดความแออัดในคลินิกผู้ป่วยเบาหวาน</p>	<p>ภายใน ๑๒ เดือน</p>
๓	<p><u>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</u> <u>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง</u> <u>สถานีอนามัยตำบลคู้สลอด</u> นางวารุณี พุทธิพิธ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๘๖๔</p>	<p>การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง</p>	<p>ภายใน ๑๒ เดือน</p>

๑/๒๗/๕๗ รัตน์

